

ศธ.ยกคุณภาพการศึกษา สร้างความทัดเทียม เน้นเรียนใกล้บ้าน ดึงทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

นำเสนอเมื่อ : 5 ธ.ค. 2561

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 61 ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร รมช.กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายสนธิ แยมเกษร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะ ลงพื้นที่โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรพ์ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจโรงเรียนในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาโดยกระทรวงศึกษาธิการร่วมมือกับภาคเอกชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการร่วมมือพัฒนาการศึกษา



นพ.อุดม คชินทร เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการดำเนินโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา โดยประสานความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน ตลอดจน ชุมชนผู้ประกอบการ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาและยกระดับการศึกษา โดยในระยะแรกมีโรงเรียนร่วมโครงการ 50 โรงเรียน ได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนและมหาวิทยาลัยเข้ามาช่วยออกแบบพัฒนาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ใน 50 โรงเรียนที่ร่วมโครงการนี้ จะมีการดำเนินการพัฒนาอย่างเข้มแข็ง เป็นต้นแบบในการพัฒนาการศึกษาและจะขยายผลให้ครอบคลุมสามหมื่นกว่าโรงเรียนในอนาคต ซึ่งต้องขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่พ่อแม่ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐ เอกชน บริษัทห้างร้าน สถานศึกษาในระดับวิทยาลัย มหาวิทยาลัย เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนายกระดับการศึกษา เพื่อให้ลูกหลานนักเรียนในชุมชนที่จบออกไปเป็นคนมีคุณภาพ มีอาชีพและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมต่อไปในอนาคตได้

นพ. อุดมฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงศึกษาธิการ มีความต้องการให้โรงเรียนที่อยู่ห่างไกลตัวเมืองมีการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาได้ใกล้เคียงโรงเรียนในเมือง เพื่อให้นักเรียนในชุมชนห่างไกลได้เรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพไกลบ้าน ได้อยู่ใกล้ชิดพ่อแม่ผู้ปกครอง เป็นครอบครัวที่อบอุ่น ปลูกจิตสำนึกรักชุมชน และจะไปออกมึงงานทำ นำความรู้พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ชุมชนเข้มแข็งมั่นคง ประเทศชาติก็มั่นคง

ทั้งนี้ รมช. ศึกษาธิการและคณะได้เยี่ยมชมนิทรรศการ และให้กำลังใจครูและนักเรียนที่ร่วมแสดงความสามารถทางวิชาการ และทักษะต่างๆ โดยมี ดร.วสันต์ สัตยคุณ ผู้อำนวยการ สพป.ขอนแก่น เขต 5 นายเอกศักดิ์ จันทะกา ผู้อำนวยการโรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรพ์ พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดขอนแก่น ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต 5 ผู้นำองค์กรภาครัฐต่างๆ ในพื้นที่ คณะครูเจ้าหน้าที่ ผู้ปกครองและชุมชนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น